



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. 'บิมสเทค' หนุนภาคเกษตร ชงแผนตั้งกองทุนร่วมพัฒนา	กรุงเทพธุรกิจ
2. เกษตรฯ มุ่งพัฒนาทุเรียนคุณภาพ จับมือ ตลาดไท จัดงาน "ตลาดไท....	แนวหน้า
3. 'ลุงตุ๋' ยังถือแต่้มต่อ	คมชัดลึก
4. คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: งานหนัก	แนวหน้า
5. คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: เสี่ยงซู-ยุบสภา	มติชน
6. คอลัมน์: ถูกทุกข้อ	ไทยโพสต์
7. สกู๊ปพิเศษ: Young Smart Farmer สานต่อรุ่นพ่อ บริหารฟาร์มเห็ด.....	สยามรัฐ
8. คอลัมน์: ข่าวสั้น: รณรงค์ดเผาฟาง-ต่อซังพีชหลังฤดูทำนา	สยามรัฐ
9. อินโดฯ เลี้ยงหมู'เกาะคริสต์' ส่งขายจีน	กรุงเทพธุรกิจ
10. ภาพข่าว: วันดีมีนมโลก	กรุงเทพธุรกิจ
11. คอลัมน์: โล่เงิน: เศรษฐกิจย่าแย่ คนแห่กู้หนี้ยู้จึก 'พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย'.....	มติชน
12. ภาพข่าว: แถลงข่าว	แนวหน้า

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'บิมสเทค' หนุนภาคเกษตร ชงแผนตั้งกองทุนร่วมพัฒนา

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11208 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)

**กรุงเทพธุรกิจ • “บิมสเทค” เชื่อมโยง**  
สองภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร  
ด้านไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมการมีส่วน  
ร่วมของภาคเอกชนในการจัดการห่วงโซ่  
การผลิตสินค้าเกษตรปี 2564

**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รอง**

**เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**  
**(สศก.)** เปิดเผยว่า การประชุมผู้เชี่ยวชาญ

ด้านความร่วมมือทางการเกษตรภายใต้กรอบ  
ความร่วมมือหลายสาขาทางวิชาการและ  
เศรษฐกิจ หรือบิมสเทค ครั้งที่ 7 ระหว่าง  
วันที่ 24-25 เม.ย.2562 ณ กรุงธากา ประเทศ  
บังกลาเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม  
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน  
ความร่วมมือที่ได้ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งแผนงานโครงการร่วม ภายใต้  
โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรของ  
บิมสเทค จำนวน 9 โครงการ

นายฉันทานนท์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้  
ดำเนินการเสร็จสิ้นไป 4 โครงการ รวมถึง  
หรือใหม่ประเด็นความร่วมมือเชิงลึกเพื่อเป็น  
แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างความ  
เข้มแข็งด้านการเกษตรของประเทศสมาชิก  
บิมสเทค โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  
ผู้แทนจากประเทศสมาชิก 7 ประเทศ  
ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา  
เนปาล ศรีลังกา และไทย รวมถึงผู้แทน  
จากสำนักเลขาธิการบิมสเทค

## ‘บิมสเทค’ หนุนภาคเกษตร ชงแผนตั้งกองทุนร่วมพัฒนา

สำหรับประเทศสมาชิกได้ทบทวน  
สถานะโครงการร่วมและหารือเกี่ยวกับปัญหา  
การขาดแหล่งเงินทุนของบางประเทศ ซึ่ง  
ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการร่วมได้ และ  
เห็นชอบให้สำนักเลขาธิการบิมสเทคหรือ  
กับหน่วยงานประสานหลักของประเทศสมาชิก  
เพื่อพิจารณาในการสนับสนุนกองทุนสำหรับ  
ภาคเกษตร โดยให้เป็นไปตามธรรมเนียม  
ปฏิบัติของบิมสเทค

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้  
ดำเนินการต่อเนื่องสำหรับโครงการร่วม  
ที่ได้ดำเนินการแล้ว ในหัวข้อการปฏิบัติ  
ทางการเกษตรที่ดีและการสนับสนุนการ  
มีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการ  
ห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งการ  
ส่งเสริมการค้าและการอำนวยความสะดวก  
ด้านการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง  
ความสมดุลของการพัฒนาความร่วมมือ  
ด้านการเกษตรแก่ประเทศสมาชิก และ  
การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับ  
นักศึกษาจากประเทศสมาชิกเพื่อศึกษาต่อ  
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา  
การเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับความร่วมมือเชิงลึกในภาค  
เกษตร จะยกระดับกลไกการทำงานในระดับ  
รัฐมนตรีด้านการเกษตรเพื่อกำหนดแนวทาง  
ในการพัฒนาการเกษตรของภูมิภาคในเชิงลึก  
และเข้มแข็งมากขึ้น โดยเมียนมาในฐานะ  
ประเทศนำในสาขาเกษตรได้กำหนดจัดการ  
ประชุมรัฐมนตรีด้านการเกษตรภายใต้กรอบ  
บิมสเทค ครั้งที่ 1 และการประชุมเจ้าหน้าที่  
อาวุโสด้านการเกษตรภายใต้กรอบบิมสเทค  
ครั้งที่ 1 ณ กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมา  
ในวันที่ 11-12 ก.ค.2562

นายฉันทานนท์ กล่าวอีกว่า ไทยได้  
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิง  
ปฏิบัติการในหัวข้อการสนับสนุนการมีส่วน  
ร่วมของภาคเอกชนในการจัดการห่วงโซ่  
การผลิตสินค้าเกษตรในปี 2564 ซึ่งเห็น  
ว่ามีประโยชน์มากสำหรับประเทศสมาชิก  
ที่จะนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการพัฒนา  
ห่วงโซ่อุปทาน และการยกระดับมาตรฐาน  
สินค้าเกษตรไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา  
ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการ  
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกร  
ในกลุ่มประเทศสมาชิกบิมสเทคต่อไป

## เกษตรฯ มุ่งพัฒนาทุเรียนคุณภาพ จับมือ ตลาดไท จัดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทย คุณภาพ”

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตทุเรียนซึ่งประเทศไทย มีแหล่งผลิตสำคัญของ 2 แหล่ง คือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับปี 2562 ได้วางแผนบริหารจัดการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาธารณสุขประชาชนจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญ นอกจากนี้ Modern trade และ ตลาดในประเทศ ตามการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดกว่า 495,543 ตัน ขณะนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดไปแล้วกว่า 74% และสถานการณ์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาทุเรียนเกรด A ที่เกษตรกรขายได้ 121 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ภาคใต้ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตทุเรียน 445,220 ตัน สำหรับตลาดภายในประเทศนั้น ตลาดไท นับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดอีกแห่งที่มีการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ จากข้อมูลพบว่ามีการซื้อขายทุเรียนผ่านตลาดไทวันละไม่ต่ำกว่า 400 - 600 ตัน ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพในการกระจายผลผลิตทุเรียนคุณภาพในประเทศสูง ราคาซื้อขายดีธรรม จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อกระจายสู่ตลาดค้าส่งในประเทศให้มากขึ้น



เพื่อรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ

สำหรับการจัดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทยคุณภาพ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ ลานจอดรถ ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดไท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด เพื่อส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งมีกิจกรรม แนะนำให้ประชาชนทั่วไป สังเกตและการวิธีการเลือกซื้อทุเรียนคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า

นอกจากนี้ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงนวัตกรรมเครื่องวัดทุเรียนคุณภาพจาก 4 สถาบันการศึกษา การจัดแข่งขัน “นักคัดทุเรียนคุณภาพ นักคัดมีทอง” เป็นครั้งแรก เพื่อค้นหา “นักคัดทุเรียนคุณภาพของประเทศไทย” จากผู้สนใจเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ และการแสดงสุดยอดทุเรียนสายพันธุ์หายาก อาทิ หลงลับแล, หลินลับแล, ก้านยาว, พวงมณี, ชะนีไข่ และกบพิกุล เป็นต้น รวมทั้งการแนะนำความรู้เกี่ยวกับการดูแลและการเลือกทุเรียนคุณภาพ

# ดม ชาติ ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6337

Col.Inch: 119.78 Ad Value: 210,812.80

หัวข้อข่าว: 'ลุงตุ๋' ยังถือแต่้มต่อ

หน้า: 1 (ล่างขวา), 3

PRValue (x3): 632,438.40

ศิลปิน: สีสี่



# 'ลุงตุ๋' ยังถือแต่้มต่อ



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

### WSSK

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม แม้จะขลุกขลักไปบ้างจากกรณีประชุมพรรคประชาธิปัตย์วงแตก ยกเลิกการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคกับส.ส. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อตัดสินใจทางการเมืองของพรรคว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เมื่อวันที่ 30 พ.ค. พรรคพลังประชารัฐ นำโดย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค ก็ยกคณะไปเทียบเชิญพรรค

ชาติไทยพัฒนา ที่มีส.ส.10 ที่นั่ง เข้าร่วมรัฐบาล แม้จะเดินทางมาเทียบเชิญช้าไปหน่อย และก่อนหน้านี้ถูกนาย วราวุธ ศิลปอาชา แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา ออกมาขู่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นฝ่ายค้านอิสระก็ได้ เพราะเมื่อเสนอไปแล้วไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปโดยราบรื่น และพรรคพลังประชารัฐก็จะเดินทางไปเชิญพรรคชาติพัฒนาเข้าร่วมรัฐบาลต่อ การเดินทางต่อของพรรคพลังประชารัฐในครั้งนี้สอดคล้องกับข่าวที่ว่า

มีการส่งสัญญาณจาก "ผู้ใหญ่" ในรัฐบาลปัจจุบัน ให้ฝ่ายการเมืองเป็นผู้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นรูปแบบของการเมืองมากขึ้น โดยมีนายอุตตม และนายสนธิรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการ และสอดคล้องกับที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ว่า การตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของพรรคการเมือง อีกทั้งยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่นายอุตตม แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ว่า การดำเนินการและตัดสินใจทางการเมืองในการจัดตั้ง

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6337

Col.Inch: 119.78 Ad Value: 210,812.80

หน้า: 1 (ล่างขวา), 3

PRValue (x3): 632,438.40

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: 'ลุงตู่' ยังถือตำแหน่งต่อ

รัฐบาลเป็นไปตามระบบของพรรคพลังประชารัฐโดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้ตัดสินใจ ส่วนเมื่อได้ตัวนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายแล้ว นายกรัฐมนตรีจะเข้ามาพิจารณาในส่วนของคุณรัฐมนตรี

สำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ จะมีใครบ้างที่มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งหากว่ากันตามรัฐธรรมนูญก็ต้องดูจากบัญชีชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่แจ้งไว้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และพรรคการเมืองนั้นจะต้องได้จำนวนส.ส.จากการเลือกตั้งคิดเป็น 5% ของจำนวน ส.ส. ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 500 คน ซึ่งก็คือ 25 ที่นั่ง

ดังนั้นจะมีพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเสนอชื่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พรรคประชาธิปัตย์ ก็คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, พรรคภูมิใจไทย คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล, พรรคเพื่อไทยมี 3 คน คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และนายชัยเกษม นิติสิริ และพรรคอนาคตใหม่ ก็คือ นายธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ แม้จะถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จากกรณีถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง แต่ก็มีสิทธิ์เป็นนายกฯ ได้

เมื่อดูจากรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ ทั้งหมดแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ มีโอกาสได้รับการโหวตจากรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าใครเพื่อน เพราะว่าหากแบ่งออกเป็น 2 ชั่วโมง ขณะที่ "ขั้วพรรคพลังประชารัฐ" มีอยู่ประมาณ 254 เสียง ส่วน "ขั้วเพื่อไทย" มีประมาณ 245 เสียง หากกันอยู่แค่ประมาณ 9 เสียง ซึ่งอาจมองว่ามากกว่ากันเล็กน้อย แต่เมื่อนำเสียงของ "ขั้วพรรคพลังประชารัฐ" ไปรวมกับ ส.ว. ซึ่งมีถึง 250 เสียง ซึ่ง ส.ว. สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ อยู่แล้ว เพราะพล.อ.ประยุทธ์ เลือกมากับมือ พล.อ.ประยุทธ์ จึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน

อย่างไรก็ตามพรรคพลังประชารัฐจะใช้แนวทางเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีไปก่อน แล้วค่อยจัดตั้งรัฐบาลภายหลังก็ต่อเมื่อไม่สามารถหาข้อสรุปที่ลงตัวกับ "พรรคตัวแปร" อย่างพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย โดยโหวตนายกฯ ก่อน แล้วค่อยคุยกับสองพรรคดังกล่าวเพื่อจัดตั้งรัฐบาลต่อในภายหลัง

และเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับการโหวตจากสมาชิก รัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ถึงแม้ว่าจะยังตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้ รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ถือเวลาว่าจะต้องจัดตั้งคณะรัฐมนตรีให้เสร็จสิ้นเมื่อใด พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยังเป็นนายกฯ เต็มตัว "รัฐบาล คสช." ยังมีอำนาจบริหารเต็มและไม่ใช้ "รักษาการ" เพราะในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มาตรา 264 บัญญัติว่า ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อน เป็นคณะรัฐมนตรีต่อไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ และอำนาจคสช. ก็ยังอยู่ เนื่องจากมาตรา 265 บัญญัติว่า ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจะเข้ารับหน้าที่ หรือถึงที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ เห็นว่าถึงทางตัน ไม่มี

หนทางจัดตั้งคณะรัฐมนตรีได้ หรือจัดตั้งได้ก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคงอยู่ได้ไม่นาน ก็ยังมีไฟโอบอุ้มอยู่ คืออำนาจนายกรัฐมนตรี ในการที่พล.อ.ประยุทธ์ สั่งยุบสภา ล้างไฟเลือกตั้งกันใหม่ได้ เพราะถ้าขืนยอมตาม "พรรคตัวแปร" มากเกินไป ภาพมันจะชัดเลยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยอมทุกอย่างเพียงเพื่อแลกคะแนนเสียงสืบทอดอำนาจ

ส่วนโควตากระทรวงและเก้าอี้รัฐมนตรีที่ "ขั้วพรรคพลังประชารัฐ" คุยกันเอาไว้ หากสามารถจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันได้ มีดังนี้

พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะได้ สำนักนายกรัฐมนตรี, กลาโหม, คลัง, ต่างประเทศ, ศึกษาธิการ, มหาดไทย, พลังงาน, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, อุตสาหกรรม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, วัฒนธรรม, ยุติธรรม ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ จะได้รองนายกฯ, เกษตรและสหกรณ์, พาณิชย์, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีช่วยอีก 4 ตำแหน่ง

พรรคภูมิใจไทย จะได้สาธารณสุข, คมนาคม, ท้องเที่ยว และกีฬา

พรรคชาติไทยพัฒนา จะได้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6337

หน้า: 1 (ล่างขวา), 3

Col.Inch: 119.78 Ad Value: 210,812.80

PRValue (x3): 632,438.40

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ลุงตุ๋' ยังถือแต้มต่อ

พรรคพลังประชาชนไทย จะได้กระทรวงแรงงาน ส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์วงแตก ต้องเลื่อนการมีมติว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐหรือไม่ แท้ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของโศดาคกระทรวงนี้เอง เพราะทางพรรคพลังประชารัฐ ต้องการได้กระทรวงเกรดเอ อย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืน โดยขอเอากระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงพลังงาน มาแลกกับพรรคประชาธิปัตย์ แต่พรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธไม่ยอมโดยยืนยันว่าจะต้องได้กระทรวงตามที่ตกลงรับปากกันไว้ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเท่านั้น

ส่วนทาง “**ขั้วพรรคเพื่อไทย**” ได้หารือและเห็นร่วมกันว่า แคนดิเดตนายกฯ ที่ทั้ง 7 พรรคร่วมจะเสนอให้รัฐสภาโหวตควรมาจากพรรคเพื่อไทย เพราะถือเป็นพรรคที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุด โดยไม่ว่าแพ้หรือชนะในการโหวตเลือกนายกฯ ก็ต้องแสดงจุดยืนเรื่องกติการะบอบประชาธิปไตย ส่วน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยังมีการถกเถียงกันในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการที่ นายธนาธรถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งห้ามให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จึงต้องตัดชื่อ นายธนาธรทิ้งไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย ที่จะเสนอนั้นตอนนี้เหลืออยู่ 2 คน คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และนายชัยเกษม นิติสิริ หากนายชัชชาติไม่รับก็เป็นชื่อของนายชัยเกษม ส่วนคุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ นั้น เจ้าตัวปฏิเสธทั้งในที่ประชุมและต่อสาธารณะไปแล้ว จึงไม่เสนอชื่อ แม้ว่าจะมีชื่อคุณหญิงสุตารัตน์ อยู่ด้วยในบัญชีชื่อนายกฯ ของพรรคก็ตาม

สรุปว่าเกมการเมืองก็ยังคงเดินไปตามรอยเดิมๆ กับการต่อรองเก้าอี้และผลประโยชน์ทางการเมือง หากจัดสรรกันลงตัวเมื่อไหร่ก็จัดตั้งรัฐบาลได้

● โอภาส บุญล้อม ●



## งานหนัก

เรื่องราวของสารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่ขั้วเดียวกันแบบเอาเป็นเอาตายระหว่างผู้สนับสนุน กับผู้คัดค้านการใช้ จนในที่สุดนำมาซึ่งมาตรการ “จำกัดการใช้” ที่กรมวิชาการเกษตรได้เสนอแนวทางการดำเนินงานให้กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบ และกระทรวงเกษตรฯ ก็ได้เห็นชอบตามเสนอ อันเป็นปกติของลำดับขั้นของการเสนอเรื่องราวของทางราชการให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายและสร้างความโกลาหลให้ใครต่อใคร ก็คือมาตรการตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ฉบับ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันประกาศ นับแล้วก็จะประมาณ 20 ตุลาคม 2562

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ 5 ฉบับนี้คือ เกษตรกรผู้ต้องการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ผู้ขาย ผู้นำเข้า หรือผู้ผลิตสารทั้ง 3 ชนิดนั้น รวมทั้งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

กระทบอย่างไร... เกษตรกรผู้ต้องการใช้สาร และผู้รับจ้างฉีดพ่น จะต้องผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดนั้นอย่างถูกต้องและปลอดภัย ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถซื้อสารเคมีเหล่านั้นมาใช้ได้ หรือ รับจ้างฉีดพ่นได้

งานหนักสำหรับมาตรการนี้คือ การ

อบรม และการทดสอบเกษตรกร และผู้รับจ้างฉีดพ่น ซึ่งมีการประมาณการกันว่าจะมีเกษตรกรที่ต้องทำการอบรมประมาณ 1.5 ล้านคน และ ผู้รับจ้างฉีดพ่นประมาณ 5 หมื่นคน ที่หนักหนาก็คือต้องอบรมคนจำนวนเท่านี้ให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 ก่อนที่ประกาศกระทรวงเกษตรฯ จะมีผลบังคับใช้

เกษตรกร 1.5 ล้านคน คือเกษตรกรที่ปลูกพืช ซึ่งอนุญาตให้ใช้สารเคมีดังกล่าวได้ ซึ่งมีเพียง 6 ชนิด คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และไม้ผล

มีการแบ่งผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้กำหนดหลักสูตรและอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรเอง พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้างฉีดพ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมแล้วไปอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สมาคมต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านี้ที่ผ่านการอบรมแล้ว ไปอบรมเกษตรกร

เกษตรกรที่ปลูกอ้อย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลจะเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เกษตรกรผู้ปลูกยาง กยท.จะเป็นผู้จัดการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือสมาคมและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชทั้ง 6 ชนิด และเกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมด้วย

เวลาคิดก็ดูง่าย แต่เวลาลงมือทำไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด โดยเฉพาะความร่วมมือจากเกษตรกรในการอบรม และทำแบบทดสอบซึ่งทราบว่าใช้ระบบออนไลน์ในการทำแบบทดสอบกับกรมวิชาการเกษตร และได้เห็นแบบทดสอบแล้ว สำหรับเกษตรกรทั่วๆ ไปนั้นไม่ง่ายเลย ถ้าทดสอบไม่ผ่านต้องทำอะไรต่อให้สอบใหม่ หรือต้องกลับไปอบรมใหม่

ด้วยวัย ด้วยภาระหน้าที่ และปัจจัยต่างๆ เกษตรกรจะให้ความร่วมมือสักเท่าไร

จะมีการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มีอาชีพการเกษตร ความเข้าใจ และการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จะมีมากน้อยเพียงไร และยิ่งจะทำการอบรมให้เขารู้เรื่องสารเคมี 3 ชนิดนี้ รวมทั้งกฎหมายและมาตรการต่างๆ ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ท่านนี้ภาพออกใหม่ว่าจะมีคนตั้งอกตั้งใจฟังสักกี่คน

เผื่อๆ ถ้าเจอผู้ใหญ่บ้าน และกำนันที่มีอิทธิพลน้อย ใช้อำนาจหน้าที่ที่หยิบยื่นให้นี้แสวงหาผลประโยชน์ ยิ่งไปกันใหญ่...ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้มี....

นอกจากนี้ยังมีกรณีของพื้นที่สาธารณะ เช่น 2 ข้างทางรถไฟ หรือ ถนนหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท..ต้องพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะถ้าจะใช้สารกำจัดวัชพืช 2 ข้างทาง ซึ่งถือเป็นที่สาธารณะ ก็จะต้องไปขออนุญาตซื้อสารกำจัดวัชพืชจากกรมวิชาการเกษตรด้วย

ที่กล่าวมาทั้งหมดดูเป็นอะไรที่ยุงยาก เต็มครีบก้นไปทั่ว เพราะเป็นมาตรการที่ใช้กฎหมาย และสร้างเงื่อนไขจากทางราชการ สิ่งทีเกษตรกรหรือประชาชนเสนอในการทำประชาพิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าว ไม่ได้ถูกหยิบยกมาพิจารณาแต่อย่างใด

ฝากถึงรัฐบาลใหม่ที่กำลังจัดตั้ง และต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กันอยู่นี้...ช่วยเหลือขาดด้วย....

## แว่นขยาย

# สถานีคิดเลขที่ 12

## เสียงชู้-ยุบสภา

**แ**แม้ว่าการเจรจาจัดตั้งรัฐบาล ยังดูไม่เรียบร้อยลงตัว โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ยังติดขัดในประเด็นสำคัญ ทั้งเรื่องกระทรวงเกษตรฯ ไปจนถึงเงื่อนไขการขอแก้รัฐธรรมนูญ จนทำเอาพรรคภูมิใจไทย ที่ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้ว เพราะได้กระทรวงตามที่ตั้งใจครบถ้วนแล้ว แต่ก็ยังต้องออกมาแสดงความวิตกกังวล กลัวว่าเสียงของพรรครัฐบาลจะไม่เกินครึ่งของสภาผู้แทนฯ

**คงไม่ถึงขั้นกลัวว่าประชาธิปัตย์จะล้มโต๊ะ ไม่เข้าร่วม แต่คงเกรงว่าจะมาแบบไม่ครบทั้งพรรค ไม่ครบทั้ง 53 เสียง**

เพราะก่อนหน้านี้พลังประชารัฐได้นำพรรคในขั้วตั้งรัฐบาล โหวตยกตำแหน่งประธานสภาไปให้ประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้ว อันแสดงว่าการร่วมมือบรรลุแล้ว เข้าขั้วพลังประชารัฐแน่ๆ แล้ว

เพียงแต่เมื่อลงในรายละเอียดข้อตกลง ก็ดังที่ทราบกันอยู่ คือยังจับไม่ได้ ระหว่างที่การเจรจายังไม่ลุล่วง ทั้ง 2 พรรคก็เลยมีการเคลื่อนไหวหรือออกข่าวลักษณะกดดันกันไปมา หรือชู้กันไปมา

เช่น ฝ่ายประชาธิปัตย์ มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกร้องการเป็นฝ่ายค้านอิสระ ไปจนถึงชีก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่เริ่มมีข่าวออกมามากกว่า จะลาออกจาก ส.ส. หรือจะของดออกเสียงในวันโหวตนายกฯ

ส่วนฟากพลังประชารัฐ ชูแรงอย่างมาก ประกาศเลยว่า อีกไม่กี่วันจะโหวตนายก รัฐมนตรี มี ส.ว. 250 เสียงพร้อมอยู่แล้ว มี ส.ส.อีกแค่ 126 เสียง ก็ได้ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** เป็นนายกฯสบายๆ

**ได้ตั้งรัฐบาลแน่นอน**  
พร้อมจะตัดพรรคที่คุยไม่รู้เรื่องออก ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนฯ ก็ยังได้ ถ้าติดขัดอะไรก็ยุบสภาเลย ไปเลือกตั้งกันใหม่

**การชู้ยุบสภานั้น เพราะรู้ว่า ส.ส.ส่วนใหญ่ยังไม่ทันหายเหนื่อยจากการหาเสียงที่ผ่านมา คงไม่มีใครอยากเลือกตั้งใหม่เร็ววันแน่**

ส่วนการโหว 250 ส.ว.นั้น เป็นอาวุธสำคัญของพรรคพลังประชารัฐ เพราะรัฐธรรมนูญนี้และบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ ออกแบบมาเพื่อพวกเรา (พลังประชารัฐ) จริงๆ **ส.ว.นี้แหละ ที่ทำให้พลังประชารัฐมีความเหนือกว่าทุกพรรคการเมือง**



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15055

หน้า: 2(ล่าง)

Col.Inch: 43.01

Ad Value: 47,311

PRValue (x3): 141,933

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: เสี่ยงชู้-ยุบสภา

จะเรียกว่าพรรค ส.ว.ก็ได้ เป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับพรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน

## พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พรรค ส.ว.ทำให้พลังประชารัฐผลักดันแคนดิเดตนายกฯได้ง่ายขึ้น และกลายเป็น  
แกนนำตั้งรัฐบาลได้ง่ายดาย

จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนฯก็ยังมีได้ แล้วหากทำท่าจะไปไม่ไหวก็ยุบสภา  
เพราะถ้าเลือกตั้งใหม่ ก็ยังมีความเหนือกว่าตรงที่พรรค ส.ว.ชุดนี้ มีวาระอยู่ถึง 5 ปี  
เลือกตั้งปีหน้าก็ยังเป็นโอกาสของ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อไป

พรรคการเมืองอื่นๆ จึงมีฐานะต่ำต้อยด้อยกว่า

ยกเว้นอย่างเดียวคือ หันมาจับมือร่วมกันทั้งหมด ตามข้อเรียกร้องของ  
พรรคการเมืองแนวร่วมประชาธิปไตย ที่จับมือกันให้ได้เกิน 375 เสียง เพื่อตัด  
อำนาจ ส.ว.เพื่อปิดสวิทช์ ส.ว.

แต่ลงเอยพรรคการเมืองทั้งหลายก็ไม่สามารถหันหน้ามาคุยกันเองได้ทั้งหมด

ซีกที่จะดัน ส.ส.เหลือแค่ 240 กว่าเสียงเท่านั้น

อีกส่วนก็ไปร่วมกับขั้วพลังประชารัฐผนึกกับพรรค ส.ว.ร่วมโหวตให้ พล.อ.ประยุทธ์  
การแตกแยกกันแบบร้าวลึก ทั้งในหมู่ประชาชนยันพรรคการเมือง ก็เข้าตามทฤษฎี  
การเมืองการปกครองที่รู้จักกันอยู่

มีการแบ่งแยก ก็มีการปกครองง่าย

## สุริวงค์ เอื้อปฏิภาน

## เก้าอี้เกษตรกร

### เรียน คุณอรรถที่นับถือ

ข่าวว่า พปชร.กับ ปชป.เจรจากันและประสพเดดล็อกที่เก้าอี้กระทรวงเกษตรฯ มีข้อพิจารณาและความเห็นดังนี้ครับ

๑.ประเด็นเก้าอี้กระทรวงสำคัญน้อยกว่า การเป็นพันธมิตรแนวร่วมต่อต้านทุนสามานย์ที่โคตรโกงทุจริตคอร์รัปชัน

๒.หากตกลงกันไม่ได้ อาจใช้วิธีให้สุภาพสตรี ๒ ท่านที่เป็น ส.ส.ใหม่ของทั้งสองพรรคเป่ายี่งอจนกันลิบครึ่ง ใครชนะมากกว่าได้เก้าอี้ไป หรือให้คนคั่วเก้าอี้เกษตรกรเป่ายี่งอจนก็ได้ หรือให้จับสลากก็ดี วิธีเหล่านี้อาจดูเบาๆ แต่จริงจังเพื่อช่วยลดเครียด อาจช่วยลดทิวภูมิฐานะการเอาชนะคะคานกันได้กระมัง?

๓.หากมีพรรคอื่นที่อยากได้เก้าอี้เกษตรกรด้วย อาจตั้งวงโยน้อยออก และเป่ายี่งอจนครับ

**ขอบคุณครับ**

**ขอแสดงความนับถือ**

**ชาวบางนา**

เอาจริงหรือครับ ฮ่าๆๆๆๆ

สำหรับคนที่กำลังจะถอดใจกับการเมือง ผมมีข้อเสนอแนะครับ นั่งสมาธิเยอะๆ ครับ ยุบหนอพองหนอ แล้วปล่อยวางหรือไม่ก็หยุดตามข่าวการเมืองสัก ๒ สัปดาห์ รับรองจะหนุ่มจะสาวขึ้นประมาณ ๑๐ ปี ฮ่าๆๆๆ

อยากให้เข้าใจการเมืองครับ การเมืองทั่วโลกก็เป็นแบบนี้ เพราะการเมืองคือเรื่องของการต่อรองและผลประโยชน์ เพียงแต่การเมืองไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คอยกันครึ่งสองครึ่งไม่รู้เรื่อง ต้องคอยกันนานหน่อย แต่อีกไม่กี่วันก็เรียบร้อยครับ จะเรียบร้อยนักการเมือง หรือเรียบร้อยประชาชน อันนั้นยังไม่รับประกันครับ ฮ่าๆๆ

หากสังเกตดีๆ มันเป็นแบบนี้มาทุกสมัย และจะเป็นช่วงสั้นๆ แต่หลังจากตั้งรัฐบาลได้แล้ว เขาก็จะทำงานร่วมกัน จะปกป้องกัน ต่อให้ผิดก็จะปกป้องกัน ไม่เชื่อลองดูที่ผ่านมาสิครับ

แต่ก็ไม่อยากให้มองการเมืองเป็นแง่ลบมากนัก การแย่งกระทรวงเกษตรฯ ครั้งนี้ว่าไปแล้ว มันก็มีแง่มุมที่ดีครับ อย่าง



น้อยประชาชนจะได้รู้ตั้งแต่แรกเริ่มว่า ใครอยากได้ตำแหน่งนี้ไปทำอะไร ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ มีความชัดเจนว่า เขาอยากคุณภาพพจน์ของพรรค หากสามารถแก้ปัญหาการค้าพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์ม ผลหมากรากไม้ต่างๆ ถ้าทำให้ราคาดีขึ้นได้ ผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับประชาชน แต่หากเอาตำแหน่งไปแล้ว เหมือนลิงได้แก้ว หัวล้านได้หรือพรรคประชาธิปัตย์ก็จบเห่งครับ

ส่วนกลุ่มสามมิตร เขาก็อยากได้ เห็นว่าจะไปต่อยอดโคล้านตัว และยกระดับราคาพืชผล ก็เช่นกันครับ หากทำได้จริงประชาชนจะเห็นเอง หากทำไม่ได้ หรือเอาไปหาประโยชน์ ก็อยู่ที่ประชาชน อย่าให้คนพวกนี้กลับเข้าสภาฯ อีก

ตกลงแล้ว สุภาพสตรี ๒ ท่าน ที่เป็น ส.ส.ใหม่ใครใครครับ ช่วยระบุชื่อน้อยได้มั๊ยครับ เพื่อจะมีปัญญาแก้ปัญหาให้เกษตรกรดีกว่านั้น

ไม่มีอะไรหรอกครับ จะเอาไปปักตะเคียว ฟ้าฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาล ฮ่าๆๆๆ

### เรียนคุณอรรถที่นับถือ

สัปดาห์ใหม่ใหม่ใดใดจลลย  
เสียสิ่งสูญเสียหน้าหาความฝัน  
กูจะรื้อกฎเกณฑ์สถาบัน  
กูนั้นนั้นจะเป็นใหญ่ในดินแดน  
วาทกรรมเบี่ยงเบนประเด็นร้อน  
ทั้งยกย่อนสร้างภาพไปตามแผน  
สิกงงในตัวเองเขาคุณแคลน  
ลิมนั้นมันสิ่งเน่าเหม็นเช่นนั้นเอ๋ยฯ

ป.ป.ฎก

.....



**Young Smart Farmer**  
บริหารฟาร์มเห็ดแบบครบวงจร >12



สก๊อปพิเศษ

📺 ทีมข่าวภูมิภาค

## Young Smart Farmer สานต่อรุ่นพ่อ บริหารฟาร์มเห็ดแบบครบวงจรรายได้ต่อเนื่อง

การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จะต้องเน้นการใช้องค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประกอบอาชีพ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาในการทำการเกษตรยุคปัจจุบันให้ก้าวไปสู่การทำเกษตรยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรถือเป็นภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ล่าสุด นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชาติรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เห็ดครบวงจร บ้านคลองไทร หมู่ 9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี



(ศูนย์เครือข่าย ศพก.อำเภอวิหารแดง) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว

นางสาวกั้งสดาล ชาติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท กล่าวว่าการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรนั้นถือเป็นภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท ได้นำมาดำเนินการภายในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้เห็ดครบวงจร บ้านคลองไทร ถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการดำเนินงานด้านการเกษตรที่มีการต่อยอด



แบบรุ่นสู่รุ่นพร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตและประสบความสำเร็จจนเป็นต้นแบบนำมาขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆ “สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้ามาร่วมส่งเสริมให้เกษตรกรมีการต่อยอดที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในหลายแนวทาง โดยเฉพาะการผลิตและแปรรูปเห็ด รูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตอย่างคุ้มค่า ภายใต้แนวทางการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ซึ่งเป็นผู้ต่อยอดกิจกรรมทางการเกษตรจากรุ่นพ่อซึ่งเป็น Smart Farmer” นางสาว

กั้งสดาล กล่าว

ด้านนายหยุด เข้มประเสริฐ เกษตรกรผู้ก่อตั้งฟาร์มเห็ดครบวงจร เปิดเผยว่า เมื่อก่อนทำงานรับจ้างที่กรุงเทพฯ แต่รายได้ไม่เพียงพอจึงมาซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตรด้วยการทำสวนผลไม้ปลูกต้นไม้ ไม้ผล และไม้ประดับขายแต่ก็ขาดทุนจึงหันมาเพาะเห็ดฟางในปี 2547 ได้ศึกษาค้นคว้าลองผิดลองถูก พบปัญหาในการเพาะเห็ดและผลิตราก่อนเชื่อเห็ดมากมาย แต่ก็ไม่ย่อท้อต่อปัญหาเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ จึงได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ดตลอดเวลาจนประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรด้วยตนเองจึงได้ทำการเพาะเห็ดก่อนเชื่อเห็ดขายไปพร้อมกับการขายดอกเห็ด ได้แก่ เห็ดนางฟ้าภูพาน เห็ดขอนเห็ดนางรม ฮังการี เห็ดลม เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดหลินจือ และเห็ดถั่งเช่าสีทอง เพียง 3 เดือนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจนสามารถขยายกิจการรองรับความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้นได้

เมื่อมีเกษตรกรทั่วไปทั้งในอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี และต่างจังหวัดได้ให้ความสนใจและขอเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพตนจึงได้ถ่ายทอดให้แก่เพื่อนบ้านแถบอำเภอวิหารแดง รวมถึงประ

ชาชนจากพื้นที่อื่นๆ ที่สนใจสามารถนำไปเพาะเลี้ยงเองที่บ้านเป็นอาชีพเสริมกันหลายราย และในปัจจุบันลูกสาวซึ่งเป็น Young Smart Farmer ได้สืบทอดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งก็มีการพัฒนาทั้งการเพาะเลี้ยง การแปรรูป และการทำการตลาดที่มีแนวทางทันสมัยมากขึ้น แต่ตนเองก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกๆ และเกษตรกรทั่วไปเหมือนเดิม พร้อมทั้งใช้เวลาที่มีไปทำประโยชน์แก่สังคมด้านอื่นๆ ต่อไป เช่นการปลูกป่า การทำบ่อเก็บน้ำ เพื่อทำการเกษตรของชุมชน เป็นต้น

นางสาวเพียว แซ่มประเสริฐ Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ เล่าว่า ตนได้ช่วยงานครอบครัวตั้งแต่เด็กจึงมีความผูกพันในงานและมีประสบการณ์ในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ จากผู้เป็นพ่อ ทางกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท สำนักงานเกษตร จ.สระบุรี และสำนักงานเกษตร อ.วิหารแดง ได้เข้ามาสนับสนุนให้ได้เข้าถึงโอกาสด้านต่างๆ โดยได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยูวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศในการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ไปอยู่กับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ทำให้เข้าใจว่าการทำการเกษตรต้องมีใจรัก มุ่งมั่น ชยันและอดทน ผลสำเร็จก็จะเกิดขึ้น โดยได้นำเอาวิธีการทำการตลาดแบบญี่ปุ่นที่ได้อาศัยช่องทางของเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาปรับปรุงช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในฟาร์ม ในรูปแบบ (Online market) ทำให้ตอนนี้มียอดขายสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นับเป็นหนึ่งในเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดและบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม



## ข่าวสั้น

### ■ รณรงคังตเฒาฟาง-ตอซังพีซหลังฤดูทำนา

**อุตรดิตถ์ :** ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณแปลงนาเรียนรู้อ่าวโศก สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงคังตเฒาฟาง และตอซังพีซหลังฤดูทำนาเพื่อปิดโครงการสานพลังประชารัฐ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่เผาตอซังพีซ โดยมีนายสุตสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย นายอนันต์ ตันฉ้วน เกษตร จ.อุตรดิตถ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

# อินโดฯเลี้ยงหมู'เกาะคริสต์'ส่งขายจีน

**กรุงเทพธุรกิจ ● กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย** ประกาศแนวคิดเลี้ยงสุกรในจ.นูซาเต็งการาตะวันออกที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคริสต์เพื่อส่งออกไปจีนที่กำลังมีปัญหาโรคอหิวาต์หมูแอฟริการะบาดหนัก

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ประกาศแนวคิดเลี้ยงสุกรในจ.นูซาเต็งการาตะวันออกซึ่งอยู่ทางใต้สุดของอินโดนีเซีย ประกอบด้วยเกาะต่างๆกว่า 500 เกาะ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ต่างจากชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมและประชากรในจังหวัดนี้รับประทานเนื้อหมูเป็นอาหารหลัก และเลี้ยงสุกรในสัดส่วน 1 ใน 4 ของประเทศ

สำนักงานฝ่ายการตลาดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียระบุว่า ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ประชากรในจังหวัด

ดังกล่าวเลี้ยงสุกรมากขึ้นและมากพอที่จะส่งออกไปขายที่จีนรวมถึงตลาดอื่นอย่างกัมพูชาและเมียนมาด้วย

ปัจจุบัน อินโดนีเซียส่งออกสุกรมีชีวิตจากเกาะบูลัน โกลังสิงคโปร์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เปิดโอกาสให้แก่พื้นที่อื่นอย่างจ.นูซาเต็งการาตะวันออก จ.สุลาเวสีเหนือและจ.กาลิมันตันตะวันตก โดยปีที่แล้วอินโดนีเซียส่งออกสุกร 28,000 ตันหรือราว 560,000 ตัว หากคำนวณจากน้ำหนักสุกรเฉลี่ยตัวละ 50-100 กิโลกรัม

นอกจากอินโดนีเซียที่มองเห็นโอกาสแล้วแคนาดา ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดในจีน โดยปริมาณการส่งออกเนื้อหมูไปจีนเพิ่มขึ้นถึง 80% เมื่อเดือนมี.ค. โดยนำเข้า

จากสหรัฐแล้วส่งออกไปจีน เนื่องจากเนื้อสุกรสหรัฐถูกจีนเก็บภาษีอัตราสูงอยู่ ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะทำให้จีนมีสุกรลดลง 20% ในปีนี้

ขณะที่ล่าสุดเวียดนามกำจัดสุกรไปแล้วกว่า 1.7 ล้านตัวทั่วประเทศ โดยการบริโภคเนื้อหมูในเวียดนามคิดเป็นสัดส่วน 3 ใน 4 ของการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมด และหมูที่เลี้ยงตามฟาร์มกว่า 30 ล้านตัว ส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรของเวียดนามระบุว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรถูกตรวจพบครั้งแรกในเวียดนามเมื่อเดือนก.พ. และแพร่ระบาดไปยัง 42 จังหวัดจาก 63 จังหวัดของประเทศ

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11208

Col.Inch: 15.56 Ad Value: 37,344

ภาพข่าว: วันดีมีนมโลก

หน้า: 5(ซ้าย)

PRValue (x3): 112,032

คลิป: สีสี่



**วันดีมีนมโลก:** นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวเครือข่าย “นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” โดยมี 8 หน่วยงาน เข้าร่วมเนื่องในวันดีมีนมโลก 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิ.ย. ของทุกปี ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

# เศรษฐกิจอย่าแย่ คนแก่ผู้หนึ่ง รู้จัก 'พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย' หัวหน้าทีมปราบนายทุนดอกโหด

## โลเ็น



**พ**ล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้รับความไว้วางใจจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน (ศปจ.ช.ตร.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 แทน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สท.ม.) ที่โดนคำสั่งมาตรา 44 ย้ายฟ้าผ่าเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ต้องยอมรับว่าผลงานศูนย์นี้ขณะ "บิกโล่" รับผิดชอบนั้นได้รับการกล่าวถึง สื่อมวลชนนำเสนอข่าวตลอด

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นแรงกดดันต่อ พล.ต.ท.ปิยะ ในฐานะหัวหน้าศูนย์คนใหม่ที่รับไม้ต่อ

แต่ด้วยประสบการณ์ตำรวจ "สายบู๊" ดีกรีระดับตึกเตอร์ผ่านประสบการณ์ในตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับทีมงานดั้งเดิม ผลงานแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น จะเป็นเครื่องพิสูจน์

ประกอบกับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ คนไทยต้องหันหน้ามาพึ่งหนี้นอกระบบกันมากขึ้น โดยเฉพาะรากหญ้าที่หาเช็กกินค้ายิ่งพี่น้องภาคอีสาน ภาคเหนือ มักตกเป็นเหยื่อนายทุนหนี้นอกระบบจนสูญเสียที่ดินทำกิน

ปัญหาหนี้นอกระบบจึงเป็นอาชญากรรมรูปแบบหนึ่งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ในสังคมตามมา

**ภ**ายได้การรับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ของ พล.ต.ท.ปิยะ ใต้รับนโยบายการบูรณาการอย่างยั่งยืนให้กับทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบครบวงจร

แบ่งเป็น 5 มิติด้วยกัน คือ

- การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย
- การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้



พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย

ระบบและประชาชนทั่วไป

- การลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
- การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ
- การร่วมมือกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นอกจากจะเน้นหนักในการปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังช่วยเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในมิติอื่นๆ อีกด้วย เช่น การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ และเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย

รวมถึงเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่และลูกหนี้ด้วย

**พ**ล.ต.ท.ปิยะบอกว่า ภายใต้นโยบายดังกล่าวอยากมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งกับศูนย์ย่อยของแต่ละภูมิกภาค เพื่อจะสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกับศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยในระยะต่อไป ศูนย์ใหญ่จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่กระจายออกไปช่วยเหลือ ทั้งเรื่องการให้คำแนะนำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงินของภาครัฐและเอกชน และไม่ใช้



# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม - พุธสัปดาห์ 6 มิถุนายน 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 2024

หน้า: 107(กลาง)

Col.Inch: 76.98

Ad Value: 36,950.40

PRValue (x3): 110,851.20

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: โลกเงิน: เศรษฐกิจแย่ คนแก่ที่รู้จัก 'พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย' หัวหน้าที่มปราบนาย...

ว่าพอชาวบ้านร้องเรียนก็ส่งชุดใหญ่ลงทำงานอย่างเดียว แต่ต้องทำให้ชุดปฏิบัติการของภูมิภาคมีประสิทธิภาพผลงานได้ในทุกมิติ ตามนโยบาย เพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชน นั่นรวมไปถึงการแจกโฉนดที่ดินคืนที่อาจต้องทำให้เกิดขึ้นได้ทุกเดือน และทำได้ทั่วประเทศ

“การเข้าช่วยเหลือไม่ใช่การกดดันอย่างเดียว แต่ต้องหาทางออกให้ทั้งสองฝ่ายได้ ถ้าฟังตำรวจไปบังคับใช้กฎหมายจับเจ้าหน้าที่เอาเปรียบอย่างเดียวยังไม่ครบวงจร เป็นแค่ต้นทาง แต่ปลายทางคือการทำให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายและสะดวก เปิดโอกาสให้ประชาชนมีทางเลือกที่ดีที่สุด เป็นส่วนสำคัญว่าทำไมกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมหรือภาครัฐและเอกชนต้องมีส่วนร่วม เพราะจะได้ช่วยแนะนำประชาชนในเรื่องการเงิน และการกู้ยืมที่ถูกต้อง เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดความรู้ และไม่รู้จักหาแหล่งเงินทุนจากไหน”

“ดังนั้น การหาแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายให้กับประชาชน และสามารถเข้าถึงได้ง่ายคือสิ่งสำคัญที่รัฐบาลพยายามมอง

หาทางแก้ไข บางที่ประชาชนไม่ได้ต้องการกู้เงินล้าน แต่แค่ต้องการเงินมาใช้เล็กน้อยในช่วงที่บุตร-หลานเปิดเทอม หรือต้องการเงินทุนทำการค้าขาย ซึ่งถ้าไม่มีแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายให้กู้ เขาก็ไปมองหาเงินกู้นอกระบบ”

**พ**ล.ต.ท.ปิยะกล่าวอีกว่า ประชาชนจำเป็นต้องรู้เท่าทันถึงสิ่งผิดปกติก่อกับตัวเอง เหมือนคำว่า ‘ซัวร์ก่อนแชร์’ ในโลกออนไลน์ ที่คล้ายกับใบปลิวที่ติดตามเสาไฟฟ้าพร้อมข้อความว่ากู้ด่วนภายใน 24 ชั่วโมง ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราควรตรึงตรองดูก่อนจะทำอะไรลงไป สอบถามคนใกล้ตัวหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รัฐ อาทิ ศูนย์ดำรงธรรม หรือตำรวจเองก็ให้คำแนะนำได้ จงอย่าเชื่อในสิ่งที่ไม่มั่นใจ และตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน เพราะบนโลกนี้ไม่มีของฟรีที่ได้มาง่ายๆ อยู่แล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่หรือผู้ปล่อยเงินกู้นั้นไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้ร้าย ในหลายกรณีถ้าถูกต้อง เช่น การทวงหนี้ต้องไม่รุนแรง ดอกเบี้ยเหมาะสม หรือถ้าอยากทำอาชีพปล่อยเงินกู้ ทางกระทรวงการคลังก็เปิดโอกาสให้เข้าไปลงทะเบียนขอใบอนุญาตอย่างถูกต้อง และปัจจุบันมีคนมากมายที่เข้าไปทำแล้ว

“นอกจากนี้ อีกเรื่องที่กำลังคือการทำสัญญากู้ยืมเงินนอกระบบยังเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย และทำให้ทัศนคติต่อปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น เราจึงต้องพยายามทำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ให้เข้ามาช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้น เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ กระบวนทัศน์ พร้อมประสานความร่วมมือเพื่อวางแผนแก้ไข และช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและทั่วถึงระยะยาว ทำให้สังคมได้ตระหนักว่าปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่นำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมา และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง” หัวหน้า คปภช..ตร.กล่าว

ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นวาทะสำคัญของผู้ที่เข้ามา  
รับหน้าที่แก้ปัญหานี้นอกระบบ ●

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13913

Col.Inch: 14.27

Ad Value: 17,837.50

ภาพข่าว: แดลงข่าว

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 53,512.50

คลิป: ชาว-ดำ



แดลงข่าว : นางสาวคุดเดือน ศชนะวรินทร์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน แดลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน เนื่องในวันโคนมโลก 2562 เพื่อผนึกกำลัง รณรงค์คนไทยให้มีความสุขแข็งแรงเต็มร้อย ณ ห้องกรีนอาคารศูนย์เรียนรู้สุภาพวะ สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)